

โครงการมอบอนุบัตรบัณฑิตน้อย

ประจำปีการศึกษา 2560



องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์



“วันที่ 5 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการมอบอนุบัตรบัณฑิตน้อยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เด็กๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลำคองหงษ์ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ โดยมีนายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง นายกองการบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ เป็นประธานมอบวุฒิบัตร”



1669

การออกปฏิบัติงาน ทีมกู้ชีพกู้ภัย อบต.ลำคองหงษ์



“ตลอดเดือน เมษายน 2561 ทีมกู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ (EMS) ได้ให้บริการประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้รับความไว้วางใจในการให้บริการ ซึ่งทางหน่วยกู้ชีพกู้ภัยพร้อมและยินดีให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของตำบลลำคองหงษ์ได้รับประโยชน์สูงสุด”

โครงการสืบสานประเพณี **สงกรานต์**

และวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑



๑๐ ค่ำการบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์



“วันที่ 13 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ณ ลานวัฒนธรรมวัดดอนผวา โดยมีนายวรพจน์ เอี่ยมรักษา ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรมการอนุรักษ์ประเพณีก่อกองพระทราย สร้างน้ำรูปหล่อหลวงปู่พรหมสร(รอด) สร้างน้ำพระพุทธรูป สร้างน้ำพระสงฆ์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การแสดงดนตรีพร้อมชุดการแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน บุคลากรตำบลลำคองหงษ์ที่เป็นพลังขับเคลื่อนให้โครงการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ขอขอบคุณค่ะ”

จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561



องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ โดยนายจิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ ทำพิธีเปิดศูนย์บริการประชาชน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ บริเวณสามแยกวัดดอนผวา ซึ่งเป็นจุดตัดของถนนสาย 2067 ระหว่างอำเภอโนนสูงเชื่อมอำเภอขามสะแกแสง บริเวณจัดตั้งศูนย์ฯเป็นสามแยกที่เดินทางไปตำบลพลสงครามตำบลมะค่าและตำบลขามเฒ่าด้านทิศใต้จะมีการจราจรหนาแน่นในช่วงเทศกาลทุกเทศกาล ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์จึงจัดเจ้าหน้าที่ อปพร. ทำหน้าที่ช่วยเหลือตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนได้เกิดความปลอดภัยในบริเวณสามแยกดังกล่าว ในการนี้ อบต.ลำคองหงษ์ จึงขอขอบคุณ สก.โนนสูง ที่ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจและ อส.ตร.มาอำนวยความสะดวก ขอขอบคุณ รพสต.สะพาน , อปพร. ตำบลลำคองหงษ์ที่เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวก ไว้ ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณค่ะ



องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

โทร.044-756380 , โทรสาร.044-756184

ติดตามภารกิจหน่วยงานได้ที่ www.lamkhohong.go.th www.facebook.com/lamkhohong
